

# ดิ แอสเพน ทรี ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 100 ปี Baycrest ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการดูแลผู้สูง อายุจากแคนาดา



บรรยายได้ภาพ (จากซ้าย) ดร. แอนนา เบลลอน กรรมการผู้จัดการ โปรแกรมที่อยู่อาศัยและชุมชน Terraces of Baycrest คุณวิสิทธิ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC คุณรัช ตันตน์นันทา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัททีที มีสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการบริษัท แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด มร. เรย์มอนด์ คิง ผู้อำนวยการ Baycrest Global (เบย์เคเรสต์ โกลบอล) และมร. สก็อต โอเวอร์เดนท์ ผู้อำนวยการงานบริการทางคลินิกและผลการดำเนินงานขององค์กร Baycrest (เบย์เคเรสต์)

โตรอนโต – โครงการดิ แอสเพน ทรี, ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ทั้งบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และที่พักอาศัย พร้อมด้วยบริษัทแม่ได้แก่ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (MQDC) และกลุ่มบริษัททีที (DTGO) ร่วมงานฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้ง Baycrest (เบย์เคเรสต์) ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลผู้สูงอายุจากประเทศแคนาดา โดยโครงการดิ แอสเพน ทรี และ Baycrest เป็นพันธมิตรร่วมกันในการพัฒนารูปแบบใหม่ของการให้บริการผู้สูงอายุในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

คุณรัช ตันตน์นันทา ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มบริษัททีที พร้อมด้วยคุณวิสิทธิ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC และมิสเฮ จูน พาร์ค ประธานผู้อำนวยการ บริษัท แอสเพน ทรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ ณ โตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,400 ท่าน ภายในงานมีการระดมทุนได้กว่า 10 ล้านเหรียญแคนาดา เพื่อเป็นทุนในการพัฒนา Kimel Family Centre ศูนย์สุขภาพของชุมชนที่มุ่งเน้นด้านสุขภาวะทางสมองและความเป็นอยู่ที่ดี อีกทั้งให้ความสำคัญทางการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านความบกพร่องทางปัญญาด้วย

ทั้งนี้ Baycrest ได้ทำการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับโครงการดิ แอสเพน ทรี ในการผลักดันให้เกิด “aging - in - place” หรือ “การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น” รวมถึงหาแนวทางให้ผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียมีความเป็นอยู่ที่ดี รักษาสุขภาพกายและดูแลสุขภาพสมองให้มีชีวิตชีวา มีความสุขกับตัวตนที่แท้จริง เคารพในตัวเอง และอิมเมจกับธรรมชาติ พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว และสังคมโดยรวม

###

เกี่ยวกับดิ แอสเพน ทรี

ดิ แอสเพน ทรี ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร ทั้งบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่พักอาศัย และสร้างสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย และอุทิศตนเพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในโลก ก่อตั้งโดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระดับสากล ดิ แอสเพน ทรี มีความมุ่งมั่นในการสร้าง ‘การดูแลตลอดช่วงอายุ’ และ ‘Aging in place’ หรือ “การดูแลผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยที่ผู้สูงอายุสามารถอยู่อาศัยในบ้านของตนเองได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น รวมถึงการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุ”

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรระดับโลก ทำให้การบริการของ ดิ แอสเพน ทรี รวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสูงสุดพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด ดิ แอสเพน ทรี ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ ซึ่งเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาด 300 ไร่ บริเวณ ถนนบางนาตราด กรุงเทพฯ ที่ซึ่งผู้อยู่อาศัยจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางพื้นที่สีเขียวที่กว้างขวาง และแวดล้อมด้วยสถานที่พักผ่อนใจ สถานที่ทำงาน ร้านค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

ภายใต้แนวคิด ‘For all well-being’ ของ MQDC ทำให้ดิ แอสเพน ทรี ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของคนและทุกสรรพสิ่งบนโลก

ดิ แอสเพน ทรี ยังดำเนินงานตามหลักการ ‘นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน’ อีกด้วย โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านจิตวิทยา และงานวิจัยอื่น ๆ เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับกับความต้องการทางสังคมผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เกี่ยวกับ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทดีที (DTGO Corporation Limited - DTGO) โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัยทั้งแบบบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม และอสังหาริมทรัพย์แบบมิกซ์ยูส โดย MQDC ได้มีการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลียส์ และวิสซ์ดอม

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

จากพันธกิจของเราที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับทุกคน MQDC จึงได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมรอบโครงการ

ที่ MQDC เราใส่ใจทุกสิ่งมีชีวิตบนโลก เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.mqdc.com](http://www.mqdc.com)

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทดีที (DTGO)

กลุ่มบริษัทดีที ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

ของคนและสังคมทุกกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการทางความคิดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ ควบคู่ไป  
กับระบบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทที่ใช้วิธีการแบบบูรณาการในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ มีการให้บริการทาง  
ด้านออกแบบสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาที่ดิน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทที่ยังให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสังคม โดยได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธรักษาซึ่งตั้งอยู่ในประเทศ  
ไทย และมูลนิธิทีที แฟมิลี ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศฮ่องกง ทั้งสองมูลนิธิมีการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจต่อเด็กขาดโอกาสทางสังคม โดยการให้การศึกษ  
และพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตต่อไป

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.dtgsiam.com>

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

คุณพันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา)

VP, Corporate Communications & Stakeholder Relations

Corporate Marketing Department, DTGO

M: 062 895 3636

E: pantamas\_ma@dtgsiam.com

คุณธนະโรจน์ สิทธาธิระวัฒน์ (ตุลย์)

Manager, Corporate Communications & Stakeholder Relations

Corporate Marketing Department, DTGO

M: 064 636 2414

E: thanaroh\_tsi@dtgsiam.com